

คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอ

พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประจำปี ๒๕๕๘

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลจิม

คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลจิม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน โดยการ พิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ดังนั้น ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่า บุคคลนั้นได้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน จนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมิใช่พิจารณาเพียงแต่ตำแหน่ง ระดับ หรือ ครอบกำหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่ได้รับ พระราชทานมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื่อให้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงด้วย รัฐบาลจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีซึ่งประกอบด้วย

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
๓. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

๔. เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญจักรมาลา โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติและรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วจัดทำรายชื่อรวมทั้งคุณสมบัติส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กำหนด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจิม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๘ และจะต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบตามที่ระเบียบฯ กำหนด ประกอบกับเป็นเรื่องที่สามารถจะดำเนินการล่วงหน้าได้ตั้งนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลจิม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ เสร็จตามเวลาที่ระเบียบกำหนด จึงจัดทำคู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นมา โดยได้รวบรวมหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่ละตระกูล ดังต่อไปนี้

ก. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

๑. คุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 - ๑.๑ เป็นผู้มิใช่สัญชาติไทย
 - ๑.๒ เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการ หรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ
 - ๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องโทษ จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

๑.๔ หากเป็นลูกจ้างประจำ ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ แต่ไม่หมายความถึงลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน และ เป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อ และลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรงหมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ

๒. หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๒.๑ ให้เริ่มจากขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจากชั้นล่างสุด (ชั้นที่ ๗) จนถึง ชั้นสูงสุดตามลำดับ โดยให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ และความดีความชอบของผู้ขอพระราชทานฯ ดังต่อไปนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

ชั้นสายสะพาย

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ชั้นที่ ๔ จัตุมหาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชั้นสายสะพาย

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ชั้นที่ ๔ จัตุมหาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

ชั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)

ชั้นที่ ๗ เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

๒.๒ ขอพระราชทานในปี ติดกันไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ในบัญชีท้ายระเบียบที่ต่างบัญชีกัน

(๒) เป็นการขอพระราชทานตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในระเบียบนี้ หรือ

(๓) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือปฏิบัติ หน้าที่ฝักอันตราย หรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและเป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชน หรือ คิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ โดยให้ระบุดีความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่าได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร

๒.๓ ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราก่อนครบเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่กำหนดตาม ข้อ ๒.๗ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น ตามข้อ ๒.๒ (๓)

๒.๔ หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกลงโทษทางวินัยในปี ที่ขอพระราชทาน ให้เพิ่ม กำหนดระยะเวลาการขอพระราชทานตามข้อ ๒.๗ เพิ่มอีก ๑ ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์

๒.๕ หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงและถูก ตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือกระทำความผิดอาญา และอยู่ระหว่างสอบสวน ของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในชั้นศาล แม้อคดียังไม่ถึงที่สุด (เว้นแต่ความผิด ลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถาน เดียว) ให้แจ้งพฤติการณ์ดังกล่าวให้ทราบด้วย โดยคณะกรรมการ อาจมีมติให้รอการพิจารณาการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้นั้นไว้ก่อนก็ได้

๒.๖ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุราชการ ในปีใด ให้มี สิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย

๒.๗ เงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาการเลื่อนขั้นตรา

(๑) ข้าราชการ

- กรณีเริ่มต้นขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการจะต้องมี ระยะเวลารับราชการ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ จนถึงวันก่อน วันพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาของปี ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (ข้าราชการที่จะเริ่มเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑) โดยจะเริ่มขอ พระราชทานฯ ในขั้นตราใดให้พิจารณาจากการดำรงตำแหน่งและระดับ/วิทยฐานะที่ข้าราชการผู้นั้นดำรงอยู่ในปีที่ ขอพระราชทานฯ และเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนขั้นตรา

ลำดับ	ระดับตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนขั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มขอ	เลื่อนถึง		
๑	ระดับ ๑	ร.ง.ม.	ร.ท.ช.	ขอพระราชทานได้เฉพาะ กรณีพิเศษเท่านั้น	ลำดับ ๒ - ๕ ซึ่ง กำหนดระยะเวลา เลื่อนขั้นตรา ๕ ปี
๒	ระดับ ๒	บ.ม.	บ.ช.	๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. ๒) ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ บ.ช.	หมายถึง ต้อง ดำรงตำแหน่งใน ระดับนั้น ๆ รวม
๓	ระดับ ๓ หรือ อันดับ ค.ศ.๑ ขั้น ๘,๓๔๐ - ๘,๗๔๐ บาท ----- ระดับ ๔ หรือ อันดับ ค.ศ.๑ ขั้น ๘,๙๗๐-๑๐,๗๐๐ บาท	จ.ม.	จ.ช.	๑) ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔ เริ่มขอ พระราชทาน จ.ม. ๒) ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ หรือ ระดับ ๔ มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ จ.ช.	เป็นเวลาไม่น้อย กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันก่อนวัน พระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา ของปีที่จะขอ พระราชทานไม่
๔	ระดับ ๕ หรือ อันดับ ค.ศ.๑ ขั้น ๑๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ----- ระดับ ๖ หรือ อันดับ ค.ศ.๑ ขั้น ๑๔,๖๒๐ บาทขึ้นไป	ต.ม.	ต.ช.	๑) ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ ระดับ ๖ เริ่มขอ พระราชทาน ต.ม. ๒) ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือ ระดับ ๖ มาแล้วไม่ น้อยกว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ ต.ช.	น้อยกว่า ๖๐ วัน

ลำดับ	ระดับตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มขอ	เลื่อนถึง		
๕	ระดับ ๗ หรือ อันดับ ค.ศ.๒ หรือ อันดับ ค.ศ. ๓ ชั้น ๑๗,๙๗๐ บาทขึ้นไป ----- ระดับ ๘ หรือ อันดับ ค.ศ.๓ ชั้น ๒๒,๐๕๐ บาทขึ้นไป	ท.ม.	ท.ช.	๑) ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ ระดับ ๘ เริ่มขอ พระราชทาน ท.ม. ๒) ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ หรือ ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อย กว่า ๕ ปี บริบูรณ์ขอ ท.ช.	
๖	ระดับ ๘	-	ป.ม.	๑) ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ ระดับ ๘ ๒) ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา ๓) ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ๔) ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะ เกษียณอายุราชการ หรือในปี ที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น	จะต้องมี คุณสมบัติ ครบถ้วนทั้ง ๔ ข้อ
๗	ระดับ ๙ หรือ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ	-	ม.ว.ม.	๑) ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ๒) ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ๓) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ๔) ในปีที่เกษียณอายุราชการ ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตรา แต่ ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก	ลำดับ ๗ - ๙ การขอกรณีปีที่ เกษียณอายุ ราชการตามข้อ ๔ หรือ ข้อ ๕ แล้วแต่กรณีให้ ขอปีติดกันได้
๘	ระดับ ๑๐ หรือวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ	-	ม.ป.ช.	๑) ให้เลื่อนชั้นตราได้ ตามลำดับทุกปีจนถึงขั้น ป.ม. ๒) ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปีบริบูรณ์ของ ป.ช. ๓) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ๔) ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อย กว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ ม.ป.ช. ๕) ในปีที่เกษียณอายุราชการ ให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตราแต่ ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณี ลาออก	

ลำดับ	ระดับตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มขอ	เลื่อนถึง		
๙	ระดับ ๑๑	-	ม.ป.ช.	๑) ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ขอ ป.ช. ๒) ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ๓) ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีบริบูรณ์ขอ ม.ป.ช. ๔) ในปีที่เกี่ยวข้องอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก ๑ ชั้นตราเว้นกรณีลาออก	

(๒) **ลูกจ้างประจำ** ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปี ที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (หมายถึงต้องได้รับการเริ่มจ้างก่อนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๐) โดยมีกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตราในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ระดับตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์		เงื่อนไขและระยะเวลา การเลื่อนชั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มขอ	เลื่อนถึง		
๑	ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๓ แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ (ขั้น ๗,๙๔๐-๑๔,๓๓๐ บาท)	บ.ม.	จ.ม.	๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. ๒) ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช. ๓) ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ จ.ม.	
๒	ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ ขึ้นไป (ขั้น ๑๔,๓๓๐ บาท ขึ้นไป)	บ.ช.	จ.ช.	๑) เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. ๒) ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีบริบูรณ์ขอ จ.ม.	

